

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020

Ngày 02 tháng 03 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 02 năm 2020 (*trực tuyến với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố*). Nội dung Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp gồm có: Đại biểu là Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 03 thành viên UBND tỉnh cử cấp phó tham dự (*Sở: Ngoại vụ, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ*); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cử cấp phó tham dự; Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (*không phải là Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh*), lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Ban Giám hiệu các trường cao đẳng; lãnh đạo các công ty có vốn nhà nước; lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (*06 Ủy ban nhân dân cấp huyện cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì tại điểm cầu của cấp huyện: Phú Quốc, Vĩnh Thuận, Giồng Riềng, Kiên Lương, U Minh Thượng, Hòn Đất*).

Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020.

Các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các sở, ngành và địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng có ý kiến kết luận như sau:



1. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2020, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch; sản xuất nông nghiệp tương đối tốt; kiểm soát khá tốt tình hình hạn, mặn, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ... *Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, hạn chế:* Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp so kế hoạch: Lượng khách du lịch trong tháng giảm so với tháng trước; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch...

2. Nhiệm vụ tập trung chỉ đạo trong tháng 3/2020.

a) *Tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời các nhiệm vụ, các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19*

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến càng ngày càng phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu từng thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện về phòng chống dịch COVID-19, người đứng đầu cơ quan, đơn vị liên quan: (1) Hết sức lưu ý, tập trung chỉ đạo cập nhật theo dõi liên tục diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày, để kịp thời triển khai các nhiệm vụ, các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo. (2) Bình tĩnh, kiên quyết xử lý nhưng không được chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19. (3) Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác phòng, chống có hiệu quả với dịch COVID-19, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình có thể xảy ra của dịch bệnh, phấn đấu quyết liệt để đạt mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. (4) Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi sát tình hình, cuối tháng 03/2020 hoàn thành kịch bản, phương án, giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội để giảm thiểu tối đa, bù đắp giảm sút kinh tế.

Hiện nay các địa phương còn lúng túng trong công tác phòng chống dịch, UBND tỉnh yêu cầu: (1) Cách ly là một biện pháp quan trọng, do đó, yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện về phòng chống dịch COVID-19, quán triệt thực hiện tốt quan điểm “nắm chắc, quản lý chặt, cách ly tốt”, thực hiện các biện pháp đồng bộ, cách ly ngay từ đầu các trường hợp từ vùng có dịch đến Việt Nam; (2) Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (Sở Y tế) khẩn trương có văn bản hướng dẫn việc cụ thể, đối với từng trường hợp phải tổ chức cách ly tại địa phương người về từ vùng dịch COVID-19 (*cách ly y tế, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú ...*). (3) Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng toàn ngành tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình người nước ngoài từ vùng có dịch nhập cảnh vào địa phương và công dân địa phương lao động, học tập, du lịch từ vùng có dịch trở về; thông tin kịp thời cho Ban Chỉ đạo các cấp, UBND các cấp, ngành y tế các cấp.

HCI
PH
Y B
I AN
KI

b) Về kinh tế

- Nông nghiệp: Ứng phó hiệu quả với tình hình hạn, xâm nhập mặn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND cấp huyện theo dõi sát tình hình để kịp thời triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó đảm bảo nước sản xuất và nuôi trồng. Chuẩn bị tốt vụ lúa Hè Thu và Xuân Hè 2020, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến cáo nông dân tuân thủ đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa theo hướng dẫn của ngành.

Đối với phòng, chống các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là các chủng cúm A (cúm A/H5N1, A/H5N6, A/H7N9), yêu cầu Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động kiểm soát, phòng, chống có hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân ý thức trong phòng, chống dịch. Các huyện cần rà soát lại, tập trung cho công tác chỉ đạo để luôn chủ động ứng phó với dịch bệnh; tăng cường giám sát các khu vực có nguy cơ xảy ra dịch bệnh cao; đảm bảo nguồn vaccine phòng, chống dịch; tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng và triển khai tiêm phòng theo kế hoạch. Thường xuyên cập nhật tình hình, theo dõi thực hiện các chỉ đạo tiếp theo.

Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản để bù đắp sản lượng đánh bắt sụt giảm; sớm triển khai các dự án nuôi biển.

Thời tiết nắng nóng, diện tích rừng đang ở mức cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, yêu cầu lực lượng chức năng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng đặc biệt là ở các địa phương có nguy cơ cháy cao (*Phú Quốc, Hòn Đất, An Minh, U Minh Thượng*), thực hiện tốt phương châm “04 tại chỗ”, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo tỉnh để xử lý khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh theo dõi sát tình hình, triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là huyện Phú Quốc, vùng hải đảo, đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho đến hết tháng 05/2020.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, UBND tỉnh đồng ý chủ trương tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thời gian vào khoảng cuối tháng 03/2020 hoặc đầu tháng 04/2020, yêu cầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch chủ trì khảo sát nắm bắt tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh, khó khăn vướng mắc... của doanh nghiệp trước sự ảnh hưởng từ dịch bệnh; phối hợp với các ngành chức năng (*Du Lịch, Công Thương, Ngân hàng nhà nước, Cục Thuế ...*) chuẩn bị chu đáo kế hoạch để thực hiện. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, tập trung vào thị trường nội địa.

Hiện nay nguyên liệu phục vụ sản xuất (giày da...) của các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp đa số nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc, yêu cầu Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ động gặp gỡ, nắm chắc tình hình, kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát chặt chẽ giá các mặt hàng thiết yếu; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu qua biên giới, đặc biệt là giá các mặt hàng thiết yếu, khẩu trang, nước sát khuẩn... trong việc phòng, chống dịch COVID-19 và cúm A (H5N1); yêu cầu Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, triển khai có hiệu quả các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi tăng giá, găm hàng (theo Luật Giá, Luật Hình sự, các Nghị định của Chính phủ quy định).

Đẩy mạnh đầu tư công, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát lại các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, đặc biệt là các công trình chuyển tiếp; đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đấu thầu đối với các công trình khởi công mới. Chủ động Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư có phương án trình Bộ ngành trung ương bố trí đủ vốn kế hoạch 2021-2025 để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết.

Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, môi trường, đặc biệt ở các địa phương Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc và các đô thị ở trung tâm của các huyện.

c) Văn hóa – xã hội

- Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát triển khai đầy đủ các giải pháp để đảm bảo trường, lớp, giáo viên, học sinh an toàn; bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền để phụ huynh, học sinh an tâm trước dịch bệnh. Chỉ đạo giáo viên thường xuyên theo dõi, giám sát và hướng dẫn học sinh thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch bệnh được Bộ Y tế hướng dẫn.

- Sở Y tế, bên cạnh việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; yêu cầu Ngành Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, đẩy mạnh y tế dự phòng, theo dõi kiểm soát chặt chẽ các dịch bệnh khác, để chủ động phòng, chống, không để dịch lớn xảy ra

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hướng dẫn người dân nhận thức nguy cơ, cách phòng ngừa dịch bệnh; yên tâm nhưng không lơ là, chủ quan; thực hiện đúng các khuyến cáo, biện pháp của cơ quan chức năng, không được gây hoang mang, lo lắng trong xã hội.

- Sở Du lịch: (1) Đẩy mạnh quảng bá điểm đến an toàn, để du khách hiểu việc chuẩn bị phòng, chống dịch của Kiên Giang là rất tốt, điểm đến Kiên Giang vẫn an toàn. (2) Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển du lịch và dự kiến thời điểm tổ chức các hoạt động xúc tiến các thị trường du lịch (quốc tế và nội địa) sau khi dịch, bệnh được kiểm soát. (3) Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch phát triển 03 vùng trọng điểm (*Hà Tiên - Kiên Lương, Rạch Giá - Hòn Đất - Kiên Hải và U Minh Thượng*). (4) Phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch chuẩn bị tốt Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Phối hợp với doanh nghiệp để ổn định tình hình công nhân, triển khai tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

- Sở Văn hóa và Thể thao rà soát Lễ hội trong tháng 03/2020; đối với việc tổ chức Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng huyện Tân Hiệp năm 2020, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức Lễ dâng hương, không tổ chức các hoạt động hội. Tạm dừng tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Kiên Giang năm 2020.

- Cảnh báo, hạn chế tụ tập đông người, giảm quy mô các hoạt động lễ cưới, sinh hoạt tôn giáo, đảm bảo tối đa sức khỏe cho cộng đồng trong phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu các đơn vị tham mưu UBND tỉnh có văn bản: (1) Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu nội dung chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức các hoạt động lễ cưới, tổ chức các buổi tiệc; (2) Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tham mưu nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức các hoạt động sinh hoạt tôn giáo mang tính tập trung đông người. (3) Sở Xây dựng tham mưu nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức các hoạt động động thổ khởi công, khai trương của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.



2
3
4

d) Về quốc phòng an ninh:

- Đảm bảo an ninh, trật tự, các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tăng cường công tác phòng, chống tội phạm; Công an tỉnh, các lực lượng chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông.

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xử lý kịp thời các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện của công dân, nhất là các vụ việc còn tồn đọng.

d) Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

- Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 03/2020, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành chuẩn bị tốt các nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chân chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm giải quyết công việc, phối hợp xử lý giữa các sở ngành.

3. Xử lý các kiến nghị:

a) Đối với kiến nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn... cho các nhân viên tại các cửa khẩu: Giao Sở Y tế kiểm tra và trang bị đầy đủ theo đề nghị.

b) Đối với kiến nghị của Sở Y tế đề nghị trang bị lò đốt rác và khu vực vệ sinh tại khu cách ly Giang Thành: UBND tỉnh đồng ý chủ trương, giao Sở Y tế khẩn trương thực hiện theo quy định để đảm bảo cho công tác quản lý, giám sát, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Về kiến nghị hỗ trợ chi phí cách ly, điều trị, sinh hoạt trong phòng chống COVID-19: UBND tỉnh đồng ý chủ trương; căn cứ vào quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế; Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh thực hiện đúng theo quy định, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (Sở Y tế) có văn bản thống nhất nội dung, hướng dẫn các cơ sở và địa phương thực hiện; nếu gặp khó khăn, báo cáo cụ thể về UBND tỉnh để xử lý.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020 đến Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện biết để triển khai thực hiện. / *quall*

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (A và B);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành phần tham dự họp;
- LĐVP;
- CVNC;
- Lưu: VT, pxquyet.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đỗ Thị Lệ Hảo

